

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>แก้พ.ร.บ.สสส. - สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขพ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 กำหนดแนวทางแก้ไข 3 ประเด็นหลัก คือ 1.ให้การใช้เงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 2.หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินครุฑยัดหลักเป็นไปตามระเบียบการใช้เงินตามระบบราชการปกติ และ 3.การป้องกันประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า สธ.ได้มอบหมาย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เป็นผู้แทนไปร่วมประชุม ซึ่งการหารือเบื้องต้น จะเป็นกรอบกว้างๆ ของ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ ส่วน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯจะหารือช่วงหลังสงกรานต์</p> <p>หลังจากนี้ สธ.จะจัดทำร่างข้อเสนอบริการเบื้องต้นต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหารือร่วมระหว่างรัฐมนตรีทั้ง 3 หน่วยงาน คือ สธ. กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ที่มี นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร รองปลัด สธ. เป็นประธาน มีรองอธิบดีทุกกรมและนิติกร เป็นคณะกรรมการ จะทำการรวบรวมข้อเสนอดังกล่าว และเสนอต่อ รมว.สธ.ต่อไป ขอย้ำว่าการแก้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ โดยหลักการเพื่อให้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และไม่กระทบต่อการบริการต่อประชาชนอย่างแน่นอน</p>
พิมพ์ไทย	<p>พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ออกแถลงการณ์แสดงความเห็นใจทั้งครอบครัวผู้ป่วยและแพทย์ กรณีการเกิดคดีความและมีค่าชดเชยและแพ้ง และเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขผลักดัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์ พ.ศ... ที่ค้างอยู่ถึง 8 ปี ซึ่งจะช่วยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น และจะลดการฟ้องร้องลงได้</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>นโยบายควบคุมยาสูบ</p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึงการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (Conference of the Parties : COP) ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก มีประเทศที่ให้สัตยาบัน 180 ประเทศ และประเทศไทยได้ลงนามเข้าร่วมตั้งแต่พ.ศ. 2547 มีการจัดประชุมทุก 2 ปี และที่ผ่านมา มีข้อวิจารณ์มากเรื่องความไม่โปร่งใส ไม่เป็นกลาง และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการประชุม โดยในส่วนของประเทศไทย หลายครั้งมีการมอบหมายให้เอ็นจีโอต่อต้านบุหรี่ยุติธรรมที่ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม นำเสนอแนวคิดต่างๆ ที่ต่างชาติเข้าใจว่าเป็นท่าทีของรัฐบาลไทย เมื่อที่ประชุมเห็นด้วย ก็นำเอามติที่ประชุมมาตีความเกินกว่ากรอบแนวทางปฏิบัติที่รับมา และบังคับให้หน่วยงานต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม โดยอ้างว่าเป็นพันธกรณีจากการประชุมนานาชาติ</p> <p>จึงน่าจับตามองว่า การประชุม COP ครั้งที่ 7 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะเป็นในลักษณะเดิม ที่มีการกีดกันไม่ให้หน่วยงาน อื่นๆ นอกจากหน่วยงานด้านสุขภาพ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้าน เหมือนกับกังวลใจปล่อยให้เอ็นจีโอต่อต้านบุหรี่ยุติธรรม สามารถกำหนดท่าทีการประชุมได้เอง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข พาณิชย์ คลัง และหน่วยงานอื่นๆ ควรต้องพิจารณาเข้ามามีส่วนร่วมให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง และหวังว่ารัฐบาลจะรับฟังเหตุผลทุกฝ่ายด้วยใจที่เป็นกลาง ไม่ดำเนินการในสิ่งขัดต่อระเบียบกฎหมายในประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งท้ายที่สุด มาตรการที่ดำเนินการไปอย่างรุนแรง อาจได้แค่เพียงการกลั่นแกล้งบริษัทบุหรี่ยุติธรรมแต่ละรายเป้าหมายทางสุขภาพอย่างแท้จริง คือการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่</p>
คมชัดลึก มติชน ข่าวสด	<p>นโยบายพัฒนาบริการปฐมภูมิ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ.มีนโยบายพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Clusters) โดยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชน เหมือนมีทีมแพทย์ประจำตัว โดยอาจรวมทีมแพทย์และสหวิชาชีพ 3 ทีม ทำงานใน 1 พื้นที่บริการสุขภาพปฐมภูมิ รับผิดชอบดูแลประชาชน 10,000 คน ทั้งรักษาพยาบาล ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ระยะแรกจะดำเนินการในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และมีแนวคิดที่จะเชิญแพทย์ที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เกษียณอายุราชการกลับเข้ามาทำงาน โดยฝึกอบรมเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม จะส่งเสริมให้แพทย์จบใหม่และนักศึกษาแพทย์ให้ความสนใจในการเรียนเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวมากขึ้นด้วย</p> <p>ด้าน นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากการทดลองในพื้นที่ จ.ขอนแก่น พบว่าสัดส่วนที่มาตรการดูแลประชาชน 30,000 คน ต่อ 1 พื้นที่บริการเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ นอกจากนี้ เสนอให้แพทย์จบใหม่ที่เดิมต้องไปใช้ทุนในโรงพยาบาลชุมชน 3 ปี เมื่อใช้ทุนในปี 2-3 ให้ไปทำงานในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตเมืองแทนอย่างน้อยปีละ 1 คนต่อพื้นที่</p>
<p>ไทยโพสต์</p> <p>มติชน</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>บ้านเมือง มติชน</p>	<p>มาตรการเตรียมรับมืออุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 59</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เผยว่า สธ.เตรียมความพร้อมรพ.ในสังกัดทั่วประเทศกว่าหมื่นแห่งในการบริการประชาชน ดังนี้ 1.การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.ขอความช่วยเหลือได้ทันทีหมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง 2.การดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภทในโรงพยาบาลระดับจังหวัดและอำเภอ ให้จัดแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ พยาบาลเจ้าหน้าที่อื่นๆ สำรองเตียงผู้ป่วย ห้องไอซียู เครื่องช่วยหายใจ ห้องผ่าตัด คลังเลือดทุกหมู่ ส่วนรพ.สต. 9,891 แห่ง ให้จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง 3.มาตรการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากจรรยาที่มาจากการดื่มแล้วขับ ได้กำชับให้สสจ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ ตรวจเตือน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และระดมกำลังเจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม.กว่า 1 ล้านคน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ตั้งด่านชุมชนและศูนย์สร้างเมา สักคนดื่มแล้วขับ</p> <p>-เสนอข่าว กรณีที่จะนำคนเมาแล้วขับไปบำเพ็ญประโยชน์ในห้องดับจิต แต่มีข้อท้วงติงว่าอาจเป็นการละเมิดสิทธิ ต้องขออนุญาตญาติของผู้เสียชีวิตและอาจไปเพิ่มภาระให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลนั้น</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า มาตรการนี้ต้องการให้ผู้ที่เมาแล้วขับ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ทำร้ายชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ได้เพิ่มภาระให้บุคลากรมากมาย ที่สำคัญไม่ได้ให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่เป็นช่วงหลังสงกรานต์ ส่วนเรื่องละเมิดสิทธิของผู้เสียชีวิตหรือญาตินั้น ในแต่ละพื้นที่จะมีการเตรียมพร้อมเรื่องนี้ โดยไม่ได้มีเฉพาะที่ห้องดับจิต แต่ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น อำนวยความสะดวกผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ หรือการไปดูการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์กรณีผู้บาดเจ็บจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวว่า จากการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับ ผอ.รพ.ต่างๆ ได้กำชับให้เตรียมพร้อมและซักซ้อมกรณีรับผู้บำเพ็ญประโยชน์ตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ คาดว่าจะดำเนินการหลังสงกรานต์ เนื่องจากต้องรอขั้นตอนการพิจารณาชั้นศาล เพื่อส่งตัวบำเพ็ญประโยชน์ ส่วนการบำเพ็ญประโยชน์ในห้องดับจิตนั้น ไม่ได้หมายความว่าต้องไปดำเนินการใดๆ กับผู้เสียชีวิต แต่อาจให้ทำความสะอาดๆ บริเวณ หรือช่วยเช็ดเตียง เป็นต้น จึงไม่น่าจะเป็นการละเมิดสิทธิ มาตรการนี้เพื่อให้ผู้กระทำผิดกรณีเมาแล้วขับเห็นความทุกข์ทรมานของคนบาดเจ็บ และเห็นความเสียใจ ทุกข์ใจของญาติหรือครอบครัว และไม่กลับไปทำอีก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเล่นสงกรานต์ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการนำน้ำที่ไม่สะอาดมาเล่นสาดน้ำ เพราะอาจทำให้เป็นโรคผิวหนัง หรือติดเชื้อโรคตาแดงได้ ไม่ควรสาดหรือฉีดน้ำเข้าดวงตาโดยตรง อาจทำให้ตาเกิดอักเสบหรืออันตรายถึงขั้นตาบอด หากเข้าปากเสี่ยงเป็นโรคท้องร่วง และหากโชคร้ายสำลึกล้างน้ำจนติดเชื้อเข้าสู่ปอดหรือสมองจนเกิดภาวะอักเสบ อาจกลายเป็นผู้พิการได้ และควรหลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท เพราะจะมีผลให้ปัสสาวะบ่อย ทำให้สูญเสียน้ำเพิ่มขึ้น และยิ่งไปเพิ่มแรงดันโลหิตให้สูงขึ้น อาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันจนถึงขั้นช็อกได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. เตรียมมาตรการรับมือช่วงสงกรานต์ ได้ประสานไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทั่วประเทศ ให้ตรวจสอบหมายเลขโทร.1669 ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง และในปีนี้ได้เพิ่มการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชัน “EMS 1669” รวมทั้งเพิ่มเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเป็น 2 เท่า พร้อมย้ายนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกสิทธิ ในช่วง 72 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นให้ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ โดยผู้ป่วยที่เข้าข่ายอาการฉุกเฉินวิกฤต จะอยู่ใน 25 กลุ่มอาการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า บ้านเมือง ข่าวสด</p> <p>แนวหน้า</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์หมาย เหตุประชาชน</p>	<p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปอ.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยจราจร" โดยมุ่งเน้นการใช้กลไกการบริหารจัดการในมิติเชิงพื้นที่และแนวทางประชารัฐ เพิ่มความเข้มข้นดำเนินการตาม 5 มาตรการหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบูรณาการกับทุกภาคส่วน การจัดตั้งด่านชุมชน "1 ชุมชน 1 หมู่บ้าน 1 ด่านตรวจ" การจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้มีความปลอดภัย และปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนท้องถนน และดำเนินการตามคำสั่งของ คสช. ที่ 46/2558 "เมาจับยึด" โดยระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับ ได้ 28 คัน</p> <p>ทั้งนี้ ที่ จ.ปราจีนบุรี ประเดิมอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ พบรถตู้โดยสารสายปราจีนบุรี-ชลบุรี ชนอัดกับต้นไม้ริมทาง มีผู้เสียชีวิต 4 ศพ บาดเจ็บ 6 ราย</p> <p>-เสนอข่าว นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ศูนย์บริหารจัดการเดินทางด้วยระบบ GPS และจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ของ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 11 จุดทั่วประเทศ โดยการนำระบบ GPS มาใช้ในการบริหาร และติดตามการเดินทางรถโดยสารสาธารณะให้เกิดความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์</p> <p>-เสนอบทความ 10 ปี พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยแล้ว ทวงคืนสงกรานต์วิถีไทย โดยสสส. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และประชาคมงดเหล้าทั่วประเทศ เริ่มต้นสร้างพื้นที่เล่นน้ำ "สงกรานต์ปลอดภัย" ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงขณะนี้ มีพื้นที่ที่ตอบรับและจะเข้าร่วมจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลอดภัย ปลอดภัย กว่า 150 พื้นที่ทั่วไทย ประกอบด้วย ถนนตระกูลข้าว 50 กว่าแห่ง และ 96 ถนนและพื้นที่เล่นน้ำทั่วประเทศ ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ร่วมรณรงค์ไม่ขายไม่ดื่มในช่วงเทศกาลสงกรานต์</p>
<p>มติชน</p>	<p>สังคมผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ข้อมูลองค์การอนามัยโลกคาดปี 2568 ผู้สูงอายุเพิ่มเป็นสองพันล้านคน กรมสุขภาพจิตแนะเตรียมพร้อมแก้อย่างมีคุณภาพ รักษาตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยที่นำเป็นห่วง คือ ผู้สูงอายุในชนบทที่ถูกทิ้งให้เลี้ยงหลานตามลำพัง เนื่องจากพ่อแม่ต้องไปประกอบอาชีพต่างถิ่น</p>
<p>พิมพ์ไทย</p>	<p>โรคสะเก็ดเงิน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ หลายโรงพยาบาลมีผลงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยที่เห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น รพ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ได้รักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน 10 ราย ตั้งแต่ปี 2557 - 2558 โดยใช้ยาปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายทั้งยารับประทานและยาทาภายนอก ติดตามผลการรักษาสัปดาห์ละครั้ง พบว่า อาการของโรคสงบลงใน 2 สัปดาห์ - 1 ปี ขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรค บางรายผื่นสะเก็ดเงิน ผื่นแดงที่ผิวหนังลดลง อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วใน 2 สัปดาห์ ขณะที่บางรายใช้เวลาในการปรับยาค่อนข้างนานอาการโรคสงบใน 1 ปี</p>
<p>คมชัดลึก คอลัมน์ไม้ตีมี ประโยชน์</p>	<p>พญาอแก้วสวัด</p> <p>-เสนอบทความ ให้ความรู้สรรพคุณ "พญาอ" ช่วยบรรเทาอาการอักเสบเฉพาะที่ ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาโรคเรื้อรัง งูสวัด เป็นต้น</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>อันตรายเครื่องดื่มชูกำลัง</p> <p>-เสนอสรุป เครื่องดื่มชูกำลัง กินเกินขนาดอาจถึงตายได้ โดยที่ญี่ปุ่น มีผู้ชายอายุ 20 ปีเศษ เสียชีวิตเพราะได้รับสารกาเฟอีนเกินขนาดจากการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเป็นประจำ รวมถึงรับประทานยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของกาเฟอีน</p> <p>-ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า หากดื่มเครื่องดื่มชูกำลังแล้วไม่พักผ่อนร่างกายจะอ่อนเพลีย ผลข้างเคียงจากกาเฟอีนจะทำให้ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย และไม่ควรบริโภคกาเฟอีนเกินวันละ 250 มิลลิกรัม ซึ่งในเครื่องดื่มชูกำลังจะกำหนดปริมาณว่า 1 ขวด ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม หรือกินไม่เกินวันละ 2 ขวด หากได้รับปริมาณที่มากเกินไป เช่น 150 -250 มิลลิกรัม ก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ หน้า 1	<p>ป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด</p> <p>-เสนอสรุป “ป้องกันดูแลรักษาเด็กพิการแต่กำเนิด” กล่าวถึง สถานการณ์ปัญหาความพิการแต่กำเนิด ซึ่งองค์การอนามัยโลกชี้ว่า เป็นสาเหตุของการตายคลอดและการตายของทารกที่สำคัญ โดยในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จะมีนโยบายจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิดและทารกคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความพิการแต่กำเนิดอย่างเป็นระบบ แต่สำหรับประเทศไทย ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้</p> <p>-ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ริเริ่ม “โครงการระดับชาติเพื่อป้องกันดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย (3 ปีแรก พ.ศ.2554-2557)” กล่าวว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศมีการเสริมโฟเลตในอาหารประเภทซีเรียลให้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ก่อนการตั้งครรภ์มานานมากกว่า 10 ปี สามารถลดอุบัติการณ์ของโรคหลอดประสาทไม่ปิดได้เป็นผลสำเร็จอย่างชัดเจน ลดความเสี่ยง ป้องกันความพิการได้ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายป้องกันปัญหานี้อยู่แล้ว โดยให้สตรีตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย การคัดกรองทารกแรกเกิด ป้องกันภาวะปัญญาอ่อน และให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับสารโฟเลต</p> <p>โครงการระดับชาติเพื่อป้องกันดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย ระยะที่ 2 ในปี 2558-2560 เป็นการผนึกกำลังกันของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาระดับชาติและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สปสช. สสส. ร่วมกับโรงเรียนแพทย์ 8 แห่ง โดยวางนโยบายรับมือปัญหาอย่างบูรณาการในกลุ่มเด็กพิการแต่กำเนิด มีการจัดชุมชนให้เหมาะสมกับเด็กพิการ และที่สำคัญ “ชุมชน” นอกจากนี้จะมีนโยบายเชื่อมโยงในภาพใหญ่แล้ว ควรเปิดโอกาสให้ “เด็กพิการ” เข้าร่วมเรียนกับเด็กอื่นๆ ในชุมชนนั้นด้วย</p>
มติชน	<p>แจ้งจับคลินิกเสริมความงาม</p> <p>-เสนอข่าว หญิงสาวผู้เสียหายหลายรายรวมตัวกันเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ ร.ต.อ.อนุวัฒน์ วัฒนการุณย์ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก กรณีหลงเชื่อซื้อคอร์สเสริมความงามของคลินิกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก แต่เมื่อเปิดคลินิกได้เพียง 1 วัน กลับปิดหน้าร้านไป มีหญิงสาวตกเป็นผู้เสียหายนับ 1,000 ราย สูญเงินรวมกันนับ 1 ล้านบาท</p>
ไทยรัฐ	<p>ร้องเรียนฟาร์มเลี้ยงไก่กลิ่นเหม็น</p> <p>-เสนอข่าว ฟาร์มเลี้ยงไก่ หมู่ 17 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน เนื่องจากกองขี้ไก่ไว้ในที่โล่งไม่มีผ้าคลุม ลมพัดปลิวเข้าบ้านคน และมีแมลงวันเยอะ ขอให้สาธารณสุขจังหวัดฯ ลงมาตรวจสอบและสั่งทางป้องกันด้วย</p>
เดลินิวส์	<p>สสจ.ปทุมธานีล้มล้างส้วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นพ.สสจ.ปทุมธานี และ นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผอ.รพ.ปทุมธานี ร่วมรณรงค์ล้างส้วมรับเทศกาลสงกรานต์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เที่ยวสงกรานต์สุขใจ ส้วมสะอาดน่าใช้ ปลอดภัยปลอดภัย ที่ รพ.ปทุมธานี</p>
เฟซบุ๊ก ผู้ใช้ชื่อ “อุตรธานี”	<p>อากาศร้อน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สมพร ยอดรัก อายุ 42 ปี เสียชีวิตอยู่ภายในวัดศรีเมืองทอง ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุตรธานี ตำรวจสันนิษฐานว่า อาจเสียชีวิตจากโรคลมแดด เนื่องจากเมื่อวานไปตากแดด อากาศร้อนถึง 41 องศาเซลเซียส ประกอบกับมีโรคประจำตัวอยู่ด้วย</p>
เดลินิวส์	<p>เปิดศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กล่าวถึงการเปิดศูนย์การแพทย์อาเซียนว่า สืบเนื่องมาจากกรอบการประชุมรมต.กลาโหม และการประชุมรมต.กลาโหมอาเซียนและประเทศคู่เจรจา มีมติให้จัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมืออย่างเป็นทางการในภูมิภาคอาเซียน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของภูมิภาค ใช้สถานที่ชั้น 4 อาคารกรมการแพทย์ทหารบกเป็นที่ตั้ง ได้รับสนับสนุนงบฯ จากกองทัพ และสนับสนุนกำลังพลจากเหล่าทัพต่างๆ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระยะเริ่มต้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ทีเซลส์สนับสนุนงบผลิตเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สนับสนุนงบ 19.7 ล้านบาท ในการผลิตเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม (เดนตีสแกน 2.0) ซึ่งมีความเสถียรสูงขึ้นกว่าเครื่องรุ่นเดิม (เดนตีสแกน 1.1) และมีขนาดเล็กลงเหลือแค่ขาตั้งเดี่ยว สามารถถ่ายภาพได้ดีจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการแพทย์ด้าน หู คอ จมูกได้ด้วย โดยจะขยายผลในการใช้งานไปยังรพ.ที่คาดว่าจะเข้าโครงการ ได้แก่ รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ สถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์, รพ.สกลนคร และรพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช</p>
มติชน	<p>โรคไขชิก</p> <p>-เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์ประเทศบราซิลค้นพบโรคเกี่ยวกับสมองโรคใหม่ ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิกาในผู้ใหญ่ ทำให้เป็นโรคแพภูมิตัวเอง ที่เรียกว่าการอักเสบของสมองและไขสันหลังอย่างเฉียบพลัน (ADEM) ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีที่รู้กันว่า ไวรัสชิกามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการกิลแลง-บาร์เร โรคแพภูมิตัวเองชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทส่วนปลาย ซึ่งจะทำให้เกิดอาการอัมพาตชั่วคราว แต่การค้นพบใหม่แสดงให้เห็นว่า ชิกาอาจจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ไปโจมตีระบบประสาทส่วนกลาง</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

